



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ประจำวันที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๕,๑๐ มูลค่าข่าว ๔๐๐,๖๘๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

รายงานอาเซียน

10

กัมพูชาโหวตวันนี้

คาดสุนเซนชนะอีก..แต่?



## กัมพูชาโหวตวันนี้ คาดสุนเซนชนะอีก..แต่?

นับว่าผลการเลือกตั้งในประเทศไทยที่บ้านของไทย ใน ๐๖ วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. นี้ จะยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่นักวิชาการ รวมถึงผู้สังเกตการณ์จากทั่วโลกต่างมีความเห็นว่า พรรคประชาชนกัมพูชา หรือซีพีที ของ นายกรัฐมนตรีสุนเซน จะชนะการเลือกตั้งและครองเสียงข้างมากในสภาอีกสมัยหนึ่ง

การเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตของประชาชนในประเทศไทย กัมพูชาเท่านั้น หากแต่ยังมีผลกระทบต่อทั้งทางบวกและลบต่อความมั่นคงภายในภูมิภาคอาเซียนด้วย

ในการสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ "จับตาดารเลือกตั้งกัมพูชา 2013"

**รายงานพิเศษ**



ธีระ นุชเปี่ยม

จัดขึ้นโดยศูนย์แม่โจศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม ที่ปรึกษาศูนย์แม่โจศึกษาให้ความเห็นว่า กัมพูชาภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลสุนเซนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาเน้น แก้ไขปัญหาการทุจริต โดยเฉพาะการใช้อำนาจรัฐเข้าแทรกแซงระบบราชการและศาล "การเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาใน

กัมพูชานั้น พรรครัฐบาลใช้ทุนและอิทธิพลทางการเมืองช่วยในการหาเสียง เป็นการยากที่พรรคฝ่ายค้านจะต่อสู้ได้"



สม รังสี หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านกัมพูชา ช่วยถูกพรรคหาเสียง

อย่างไรก็ตาม ผศ.ดร.ธีระเห็นว่า ถึงพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีสุนเซนจะยังคงครองเสียงข้างมากในสภาต่อไป แต่การแข่งขันจะเป็นไปอย่างเข้มข้นขึ้นกว่าแต่ก่อน เนื่องจากพรรคکمโอบิเต็ย เนชั่นแนล

เรตคิว (ซีเอ็นอาร์ที) ซึ่งเป็นการจับมือกันระหว่างพรรคสม รังสี และพรรคอิวแมนไรด์ หลังจาก นายสม รังสี ได้รับพระราชทานอภัยโทษและกลับมาร่วมมรดกฯหาเสียงกับพรรคซีเอ็นอาร์ที

จะทำให้ได้คะแนนเสียงในเขตเมืองใหญ่อย่างกรุงพนมเปญเพิ่มมากขึ้น

ผู้สังเกตการณ์นานาชาติกล่าวถึงประเด็นนี้ว่า ผู้สังเกตการณ์จากหลายประเทศในโลกต่างแสดงความกังวลว่าในปัจจุบันการซื้อสิทธิขายเสียงภายในกัมพูชานั้นมีความสลับซับซ้อนขึ้น

การลอบฆ่าหรือทำร้ายร่างกายหัวหน้าคณะนั้นปรากฏน้อยมาก แต่ใช้การแทรกแซงการ

รุนแรงจนถึงขั้นเกิดความสูญเสียขึ้น แต่ปัญหาสำคัญในขณะนี้อยู่ที่การพิจารณาของศาลโลก ซึ่งไม่ว่าจะรับคำร้องของทางฝ่ายกัมพูชาหรือไม่ ประเด็นนี้

ย่อมเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

ส่วนประเด็นความขัดแย้งทางทะเลในระยะหลัง ระหว่างประเทศในอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์และเวียดนาม กับประเทศจีน ซึ่งรัฐบาลกัมพูชา ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฮุนเซน นั้นมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับจีน จึงมีหลายฝ่ายตั้งคำถามต่อท่าทีของกัมพูชาว่าจะทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยได้หรือไม่

ศส.ดร.สานติ วิเคราะห์ว่า หากมองจากมุมมองภายในของกัมพูชานั้น มีความจำเป็นที่ นายกฯ ฮุนเซนจะต้องสงวนท่าที เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีความสำคัญต่อกัมพูชาอย่างมาก เพราะเป็นทั้งคู่ค้าและผู้ลงทุนรายใหญ่

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทางการทูตของกัมพูชานั้นจะต้องเป็นไปในแบบ “บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น” โคนต้องระมัดระวังในประเด็นที่จะกระทบกับภูมิภาคอาเซียนที่ตนเป็นหนึ่งในสมาชิกด้วยเช่นกัน

สุดท้าย ไม่ว่าผลการเลือกตั้งของกัมพูชาจะออกมาในทิศทางใด ประเทศไทยจำเป็นต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดทิศทางของความสัมพันธ์ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ของกัมพูชาในอนาคต



**นางวัชรินทร์ ยงศิริ** ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองกัมพูชาวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่พรรครัฐบาลจะยังคงกุมเสียงข้างมากต่อไปว่า ภาพลักษณ์ของ นายสม รังสี ผู้นำพรรคซีเอ็นอาร์ทีนั้นเป็นชนชั้นสูงและพูดจาถกถกถกถก รวมถึงยังขาดความใกล้ชิดกับประชาชนในชนบท ต่างจากนายกรัฐมนตรีฮุนเซน ซึ่งมีภาพลักษณ์ติดดิน พูดจาตรงไปตรงมา จึงเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า



วัชรินทร์ ยงศิริ

เลือกตั้งผ่านทางคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ เอ็นอีซี แทน

พร้อมยกตัวอย่าง การที่กกด.กัมพูชาอนุญาตให้ใช้บัตรประจำตัวอื่นที่ไม่ใช่บัตรประชาชนในการลงคะแนน ซึ่งทำให้เกิดการสวมสิทธิ์เป็นจำนวนมาก แสดงถึงความหละหลวมของการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งเอื้อต่อการทุจริต

อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่สังคมไทยจับตามองท่าทีของรัฐบาลกัมพูชาชุดใหม่คือ “กรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร” ซึ่งกัมพูชาชี้ท่าทีที่ชัดเจนว่า ปราสาทพระวิหารเป็นของตน ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะเกิดการกระทบกระทั่งบริเวณชายแดนจนนำไปสู่ความรุนแรงหรือไม่

ศส.ดร.สานติ ภักดีคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมกัมพูชาจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นว่าในขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยและกัมพูชาเป็นไปด้วยดี ซึ่งเอื้อต่อการที่จะเปิดเจรจา และไม่น่าจะมีความ

ขณะที่ นางสมศรี ชาญอนันท์สุข อดีต

